

Số: /BC-UBND

Ia Toi, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã Ia Toi

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Ia Toi.

Thực hiện Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 5-6-2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc thông báo nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Ia Toi khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân xã Ia Toi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

I. Thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới

1. Kết quả thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình (đã được phê duyệt tại của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn xã:

1.1. Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa:

- Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của xã được lập và phê duyệt vào năm 2015¹, được điều chỉnh vào năm 2017² và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch; trong nội dung phê duyệt của Quyết định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được định hướng đến năm 2025 làm cơ sở để xã triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2015 đến 2025.

- Theo Đề án 285, trên địa bàn xã có 22 điểm dân cư, đến nay đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 12/22 điểm dân cư³, chưa có QHCT là 10/22 điểm⁴.

- Quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn được lồng ghép vào QHCT điểm dân cư số 41 - Trung tâm xã; điểm dân cư số 64 (Trung tâm xã dự kiến chia tách).

¹ Tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Ia H'Drai

² Tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Ia H'Drai

³ Các điểm đã có QHCT gồm: điểm dân cư số 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 62, 64, 66 (điểm 45 và 46 là khu Trung tâm huyện; điểm 41 là trung tâm xã; điểm 64 là trung tâm xã dự kiến chia tách khi đủ điều kiện)

⁴ Chưa có QHCT, gồm: các điểm dân cư số 38, 43, 44, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68

- Hiện nay, xã đang triển khai rà soát Quy hoạch chung, đề xuất điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh (đã được phê duyệt) và Quy hoạch vùng huyện (khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

1.2. Nội dung 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối giao thông – đô thị và kết nối các vùng miền.

- **Tiêu chí số 2 về giao thông:** Xã Ia Toi có 05/05 thôn nằm dọc theo các tuyến Quốc lộ (trong đó: thôn 1, 7, 8 có tuyến QL14C đi qua; thôn 9, Ia Dơr có tuyến QL 24E đi qua (trước đây là tỉnh lộ 675A)) thuận lợi cho việc kết nối giao thông. Khi được phê duyệt các quy hoạch (Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư) được sự quan tâm của Huyện và xã đầu tư các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, đến nay Tiêu chí giao thông đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- **Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai:** Trên địa bàn xã có 01 công trình thủy lợi (Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Hiur) đã hoàn thành đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng, khai thác (Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh)⁵. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn xã, lực lượng xung kích xã được thành lập và kiện toàn đảm bảo quy định. Công phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được triển khai thực hiện chủ động, đảm bảo theo yêu cầu.

- **Tiêu chí số 4 về điện:** Đã được đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia 05/05 thôn. Hệ thống điện lưới trên địa bàn hiện nay đã đạt chuẩn, tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%.

- **Tiêu chí số 5 về giáo dục:**

Trên địa bàn xã có 03 trường học, gồm: Trường Mầm non Hoa Mai, Trung TH-THCS Nguyễn Tất Thành, Phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện với 46 lớp/ 1490 học sinh⁶. Tại các thôn đều có điểm trường của bậc học sinh mầm non, tiểu học.

Các cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường cơ bản đảm bảo, qua đánh giá đối với trường mầm non, trường TH-THCS đến nay đã đạt chuẩn về giáo dục.

- **Tiêu chí số 6 về văn hóa:** Ủy ban nhân dân xã triển khai hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đến nay 05/05 thôn đã được công nhận Thôn văn hóa (đạt 100%).

- **Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:** Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 Chợ trung tâm huyện và 25 cửa hàng kinh doanh tổng hợp đáp ứng các tiêu chí theo quy định⁷, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

- **Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông:** Xã đã được đầu tư hệ thống loa phát thanh đến 05/05 thôn, đảm bảo công tác tuyên truyền các chủ trương, chính

⁵ Tại Văn bản số 2721/UBND_NNTN ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh.

⁶ Phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú 7 lớp/ 216 học sinh; Trường TH – THCS Nguyễn Tất Thành 30 lớp/ 809 học sinh; Trường Mầm non Hoa Mai 9 lớp/ 365 học sinh.

⁷ Tại Quyết định 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương đến toàn thể Nhân dân. Địa bàn xã có 01 Bưu cục; 03 dịch vụ chuyển phát bưu phẩm và 02 Trung tâm cung ứng dịch vụ viễn thông (gồm: VNPT và Viettel) phục vụ cho người dân trên địa bàn xã.

- **Tiêu chí số 15 về Y tế:** Địa bàn xã có 01 Trạm y tế và 01 phân trạm y tế xã tại điểm dân cư số 64; Năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế⁸.

- **Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm:** Năm 2023, đã đầu tư 02 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 7 và thôn 8 hiện các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đến nay, số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là 126 hộ/chiếm tỉ lệ 10%; số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 0. Số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung 126 hộ/chiếm tỉ lệ 10%; hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 1086 hộ đạt tỉ lệ 86,2%.

Các doanh nghiệp trồng và khai thác mủ cao su đầu tư cơ sở hạ tầng từng đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế biến mủ cao su. Hiện nay, các tuyến đường giao thông phục vụ khai thác mủ cao su cơ bản đã được xây dựng đồng bộ, địa bàn xã có 02 nhà máy chế biến mủ cao (Nhà máy chế biến mủ của công ty cao su ChuMomRay, Nhà máy chế biến mủ của công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân). Ngoài ra trên địa bàn xã còn có 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn, nằm trên địa bàn thôn 1. Các Nhà máy chế biến có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, giao thông đi lại thuận tiện.

1.3. Nội dung 03: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy và đảm bảo mỹ quan

Được sự quan tâm đầu tư của các Sở, ngành của tỉnh, các đơn vị của huyện đã xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn xã, đã cải tạo hệ thống đường dây trung thế (từ dây trần sang dây bọc) và nâng cấp các trạm biến áp, đầu tư các đường dây hạ thế. Xã đã tuyên truyền, vận động người dân cải tạo đường dây điện sau công tơ kéo về gia đình đảm bảo an toàn, tin cậy và mỹ quan, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn xã.

1.4. Nội dung 04: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh ngành nghề nông thôn, phát triển du lịch nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững.

Ngành nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là trồng, khai thác và chế biến mủ cây cao su. Trên địa bàn xã có diện tích trồng cao su của 03 doanh nghiệp và hiện

⁸ Tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

đang khai thác mỏ⁹. Các loại cây trồng khác phát triển mạnh mún nhỏ lẻ. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã tập trung vào phát triển đàn bò sinh sản và một số loại cây ăn quả có múi như quýt, cam, sầu riêng, mít, vải và trồng dâu nuôi tằm,... Số lượng hợp tác xã trên địa bàn hiện nay là 8 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ và du lịch¹⁰, có 135 thành viên, trong đó có 135 người lao động tham gia vào hợp tác xã. Số lượng tổ hợp tác là 02, số thành viên tham gia là 14 thành viên. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác chưa cao, do thiếu nguồn vốn và đất sản xuất. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho người dân. Đến nay, xã có 1.952/3.596 người lao động có chứng chỉ đào tạo và có công việc ổn định.

1.5. Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn

Trên địa bàn xã không có di sản văn hóa, hiện nay đã thành lập 03 đội văn nghệ, 04 bộ công tác hoạt động văn hóa thường xuyên tổ chức trong các dịp lễ, hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân và gìn giữ truyền thống văn hóa của các dân tộc.

Về nhà văn hóa, sân thể thao: có 03 thôn (7, 8, 9) đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, còn lại 02 thôn (1, Ia Dơ) đang sử dụng chung với công trình khác (trường học; Tổ công tác) để làm nơi sinh hoạt văn hóa. Tất cả 05/05 thôn đều có sân thể thao phục vụ cộng đồng.

1.6. Nội dung 06: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; chợ trung tâm, chợ đầu mối, trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại

Trên địa bàn xã có 01 chợ trung tâm huyện đang được tiếp tục đầu tư xây dựng (nhà lồng và các công trình phụ trợ). Tại trung tâm xã (điểm dân cư số 41) và điểm dân cư số 64 có quy hoạch vị trí xây dựng chợ xã, đến nay chưa được đầu tư xây dựng. Trước mắt, xã tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh tổng hợp chủ động đầu tư và trang bị để đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 23 cơ sở kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn.

1.7. Nội dung 07: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi liên kết giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện đã được tập trung thực hiện, hệ thống lưới điện, cấp nước được đầu tư đồng bộ. Đã triển khai san ủi mặt bằng khu vực Quy

⁹ Công ty CP ĐTPT Duy Tân, Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay; Công ty CP cao su Sa Thầy.

¹⁰ HTX Sê San; HTX nông nghiệp công nghệ cao Ia H'Drai; HTX nông nghiệp và dịch vụ Ia Toi; HTX nông lâm nghiệp Ia Toi; HTX nông nghiệp Hai Dũng; HTX dịch vụ NLN Hữu Tâm; HTX nông nghiệp chăn nuôi dê; HTX nông - lâm nghiệp Ia H'Drai

hoạch đất Công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp, đồng thời UBND huyện đã giới thiệu vị trí đất cho các HTX, Doanh nghiệp (HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Ia H'Drai, Công ty Mê Kông...). Các doanh nghiệp trồng và khai thác mù cao su trên địa bàn đã tập chung đầu tư chuỗi liên kết từ đầu tư cơ sở hạ tầng tầng đồng bộ đến khâu sản xuất đến chế biến mù cao su.

1.8. Nội dung 08: Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị cho các trạm y tế xã

Trạm Y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đảm bảo lực lượng trực, khám chữa bệnh 24/24. Ngành Y tế đã thường xuyên tổ chức rà soát để cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Trạm Y tế xã.

1.9. Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã và có cụm loa hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính

Đến nay xã Ia Toi đã chuẩn hóa hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở trong đó luôn chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống loa phát thanh và trang thông tin điện tử của xã. Năm 2019 hệ thống loa truyền thanh của xã Ia Toi được thành lập và đi vào hoạt động trong đó có 21 cụm loa phân bố đều cho tất cả 05 thôn, đã đảm bảo công tác tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước cũng như các nội dung chính sách tại địa phương. Trang thông tin điện tử của xã được đưa vào sử dụng từ năm 2020 đến nay. Hệ thống trang thông tin điện tử của xã luôn đảm bảo công tác phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân và ngày càng được nâng cấp phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0. Trong đó đảm bảo mọi tin bài được đăng trên trang thông tin điện tử luôn là thông tin nhanh, chính xác, ngắn gọn, xúc tích và hấp dẫn và dễ hiểu đối với người đọc. UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo và khuyến khích đội ngũ Biên tập viên viết hơn 122 tin bài, chia sẻ những nội dung tin bài từ trang thông tin của Huyện. Từ năm 2017 đã thành lập điểm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông đảm bảo công tác phục vụ nhu cầu của người dân.

1.10. Nội dung 10: Xây dựng và hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng theo quy định

Hiện nay, xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân và các đơn vị trên địa bàn, gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện (cung cấp nước cho các điểm dân cư số 41, 45, 46 - thôn 1), công trình cấp nước sinh hoạt từ đập thủy lợi Ia Hiur (cung cấp nước cho các điểm dân cư số 63 - thôn 9; số 64 - thôn Ia Dor). Ngoài ra, đã đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung (gồm: giếng khoan, bể chứa, bồn chứa, đường ống và các hạng mục phụ trợ) tại các thôn (7, 8, Ia Dor) trên địa bàn xã đảm bảo phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là vào mùa khô hạn.

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM

Đến thời điểm báo cáo xã Ia Toi đạt 17/19 tiêu chí¹¹ nông thôn mới và củng cố, duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt theo kế hoạch đề ra. Phần đầu trong năm 2024 xã Ia Toi đạt chuẩn xã nông thôn mới.

(Có Phụ lục 01 kèm theo).

II. Thực hiện các tiêu chí của thôn

1. Tiêu chí Thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kết quả tự đánh giá xây dựng Thôn nông thôn mới: Xã Ia Toi có 04 thôn đạt thôn chuẩn nông thôn mới (Thôn 1, 8, 7, 9).

(Có Phụ lục 02 kèm theo)

2. Tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Hiện nay trên địa bàn xã chưa có thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Phần đầu trong năm 2024 Thôn 1 đạt thôn NTM nâng cao (đã đạt 9/10 TC, chưa đạt 01/10 TC 07. Hộ nghèo).

(Có Phụ lục 03 kèm theo)

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn trong năm 2023, đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, phần đầu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2024, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

1. Đối với tiêu chí của xã nông thôn mới:

- Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, thực hiện các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, cụ thể:

- **Tiêu chí số 10 - Thu nhập:** Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực khuyến khích, vận động người dân làm kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Vận động người dân đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào tăng gia sản xuất; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án CTMTQG, bàn giao con giống, đưa mô hình sản xuất phát triển kinh tế hiệu quả. Phần đầu trong năm 2024 thu nhập bình quân đạt 45,5 triệu đồng/ người.

- Tiêu chí số 11 – Hộ nghèo:

Đối với những hộ nghèo đang trong độ tuổi lao động, tuyên truyền, vận động thành viên trong hộ tham gia lao động đi tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đi làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động

¹¹ 1. Quy hoạch; 2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 04: Điện; 5. Trường học; 06: cơ sở vật chất văn hóa; 07: Cơ sở hạ tầng nông thôn; 08: Thông tin và truyền thông; 09: Nhà ở và dân cư; 12: Lao động; 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14: Giáo dục và đào tạo; 15: Y tế; 16: Văn Hóa; 17. Môi trường & An toàn thực phẩm; 18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 19. Quốc phòng và an ninh

Phối hợp cùng Mặt trận, các Tổ chức chính trị - xã hội xã trong công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, để người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo; tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Trong năm 2024 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

2. Đối với thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

- **Thôn 7:** Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn của thôn nông thôn mới.

- **Thôn 8:** Cùng cố hoạt động tổ ANND tại các thôn, tổ tuần tra, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các thôn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm giữ vững phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như đảm bảo an ninh nông thôn. Xử lý dứt điểm các vụ việc gây rối an ninh trật tự trên địa bàn, các vụ việc khiếu kiện đông người,...

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các Tổ chức chính trị - xã hội xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như đảm bảo an ninh nông thôn. Trong năm 2024 đạt Tiêu chí số 10 – An ninh, trật tự xã hội.

- **Thôn 9:** Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn của thôn nông thôn mới.

- Thôn Ia Dơ:

Rà soát mức thu nhập của từng hộ dân trên địa bàn, đánh giá mức hỗ trợ, các phương pháp hỗ trợ để tăng nguồn thu nhập của người dân.

Khuyến khích nhân dân trong thôn thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, thâm canh tăng vụ phát triển sản xuất. Đối với các lao động chưa có việc làm, giới thiệu và tư vấn để đi xuất khẩu lao động, tư vấn về phát triển sản xuất, chăn nuôi, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

2.3. Đối với thôn Nông thôn mới kiểu mẫu:

Duy trì các tiêu chí đã đạt năm 2023. Phân đấu trong năm 2024 thôn đạt chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, cụ thể:

Tiêu chí số 6 – Hộ nghèo: Tập trung triển khai các mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thúc đẩy phát triển du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp cùng NH CSXH huyện tạo điều kiện cho người dân vay vốn bảo đảm việc làm, thu nhập cho các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực khuyến khích, vận động người dân làm kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Vận động người dân đưa những cây, con giống có giá trị vào sản xuất; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án CTMTQG, bàn giao con giống đưa mô hình sản xuất phát triển kinh tế hiệu quả

Đối với những hộ nghèo đang trong độ tuổi lao động tại thôn tuyên truyền, vận động thành viên trong hộ tham gia lao động đi tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đi làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động

Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

Phân đầu đến trong năm 2024 thôn 1 không còn hộ nghèo (*trừ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo*).

Tiêu chí số 10 – An ninh, trật tự xã hội: Cùng cố hoạt động tổ ANND tại thôn, tổ tuần tra, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các làng xóm, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm giữ vững phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như đảm bảo an ninh nông thôn. Xử lý dứt điểm các vụ việc gây rối an ninh trật tự trên địa bàn, các vụ việc khiếu kiện đông người,...

Rà soát tham mưu trình cấp có thẩm quyền Quyết định khi có điều chỉnh, bổ sung Hương ước, quy ước. Tổ chức cho các hộ gia đình trong thôn ký cam kết thực hiện hương ước, quy ước...

Tăng cường phối hợp cùng Mặt trận, các Tổ chức chính trị - xã hội xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như đảm bảo an ninh nông thôn, các cuộc vận động đang triển khai tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã Ia Tơi, Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp lần thứ 8 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quân